



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้จะถูกส่งรายชื่อไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำไปตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ <http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx> ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

๓. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ดูกำหนดการอื่นๆ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และค่าถ่ายรูปเครื่องแบบนักศึกษา ที่ www.cit.kmutnb.ac.th

๔. วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครองมาพร้อมกันที่ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย

- ผู้ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงสีดําหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (ทรงทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

- ผู้หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดําหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

ถ้านักศึกษาไม่มาดำเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๕. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕.๑ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่เข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.๑ - ม.๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ปพ.๑:๓) เท่านั้น

๕.๒ กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) สายวิทย์ - คณิต โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ เท่านั้น

กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

๖. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชำระไว้จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)
อธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)

ที่	ชื่อ -นามสกุล	สาขาวิชาที่เข้าศึกษา	ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
1	เด็กชายศุภวิชญ์ วันนุ	เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย	เทเบิลเทนนิส
2	เด็กหญิงพิมพ์จุฑา ศศิพงศ์พรรณ	เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย	แบดมินตัน
3	เด็กชายอนพัทธ์ ปาณทะผลิน	เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย	หมากกระดาน
4	นางสาววรรณพร สุวรรณรัตน์	เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย	นักดนตรีไทย (ซอด้วง)
5	เด็กชายต้นกล้า โพธิ์แก้ว	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย	ฟันดาบ (ดาบสากล)
6	นายนันท์พัทธ์ ศรีวัชระ	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย	เทควันโด
7	เด็กชายณัฐพัชร แก้วบางยาง	โยธา โปรแกรมภาษาไทย	เทนนิส
8	เด็กหญิงปิยพร ฉอสุวรรณชาติ	โยธา โปรแกรมภาษาไทย	แบดมินตัน
9	นายจิรายุ อูระอารีย์	โยธา โปรแกรมภาษาไทย	นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)